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ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา 

 
 

 ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายศุภชัย  โพธิ์สุ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ ปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับ 
ความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔  
ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ปัญหาการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนในพ้ืนที่ ขอให้นักศึกษาไปประกอบศาสนกิจวันตรุษ  
การปรับปรุงสะพาน การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร เรื่องการต่อทะเบียนไกด์ ปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ 
ต้องทำงานหนัก ปัญหาแรงงานและการรับรองอนุสัญญา ILO ปัญหาคุณภาพน้ำประปา บ่อบำบัดน้ำเสีย  
ปัญหาการจราจร ขอให้ทบทวนหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันครูผู ้ช่วย การขยายเขตไฟฟ้าเพื ่อการเกษตร  
เรื่องสัญญาณไฟจราจร ปัญหาการกัดเซาะตลิ่ง เรื่องการออกเอกสารสิทธิที่ดิน ปัญหาปุ๋ยแพง เรื่องอาหารกลางวัน 
เด็กนักเรียน การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ เรื่องการบรรจุผู้บริหารสถานศึกษา เรื่องสถานีสูบน้ำและคลองส่งน้ำ  
ปัญหาชาวประมงพ้ืนบ้าน เรื่องด่านชายแดน การทุจริตออกโฉนดที่ดิน เรื่องค่าปรับจราจร การคัดค้านร่างกฎหมาย 
เข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ ปัญหาราคาลำไย การก่อสร้างสะพานลอย ไฟฟ้าส่องสว่าง การบูรณะ
เตาเผาศพ การก่อสร้างท่อระบายน้ำ ฯลฯ 

 
 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุม และได้ดำเนินการ 
ประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา ตามลำดับ คือ 
 กระทู้ถามสดด้วยวาจา 
 ๑. กระทู้ถาม ของ นายรังสิมันต์  โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล 

ประเด็นคำถาม คือ การชุมนุมทางการเมืองเป็นสาเหตุของการระบาดโควิดหรือไม่ รัฐบาลมี
ความจำเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินต่อไปหรือไม่ ทำไมจึงไม่ใช้ พ.ร.บ. โรคติดต่อ 
เรื่องการดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมทางการเมืองด้วย พ.ร.ก. ฉุกเฉิน 

 พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นคำตอบ คือ รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนด วัตถุประสงค์หลัก
คือการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-๑๙ ไม่ใช่ควบคุมการแสดงออกทางการเมือง มีการตั้งศูนย์บริหาร 

ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ระเบียบวาระท่ี ๑ กระทู้ถาม 

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๔ 
ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) 

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

 



๒ 
 

สถานการณ์โควิด-๑๙ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ศบค. มีการประชุมหารือและดำเนินการมาโดยลำดับ  
ฝ่ายสาธารณสุขยังกังวลการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน เป็นคลัสเตอร์ การชุมนุมหรือรวมกลุ่มอาจทำให้ติดเชื้อโควิด  
กระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาว่า พ.ร.บ. โรคติดต่อยังไม่ครอบคลุมถึงโรคอุบัติใหม่ ศบค. มีการติดตามประเมิน 
สถานการณก์ารแพร่ระบาดโควิด-๑๙ อย่างต่อเนื่อง การพิจารณายกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจะคำนึงถึง 
ด้านสาธารณสุข ด้านการแพทย์เป็นหลัก หากประกาศให้เป็นโรคประจำถิ่นก็จะนำ พ.ร.บ. โรคติดต่อมาใช้  
เรื่องการตั้งจุดคัดกรองในพื้นที่ซึ่งจะเข้าร่วมชุมนุม การบังคับใช้กฎหมายโดยเท่าเทียมกันทุกกลุ่ม การชุมนุมเป็น 
สิทธิตามรัฐธรรมนูญซึ่งต้องเป็นไปตามกฎหมาย กรณีการดำเนินคดีอาจเป็นความผิดฐานอื่น ๆ เรื่องการควบคุม 
การชุมนุม เจ้าหน้าที่ดำเนินการไปตามกฎหมาย 

 ๒. กระทู้ถาม ของ นายพิธา  ลิ้มเจริญรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคก้าวไกล 
 ประเด็นคำถาม คือ เรื่องวิกฤติพลังงาน แนวทางในการดูแลราคาพลังงาน แผนสำรองของรัฐบาล
คืออะไร เรื่องความม่ันคงทางอาหาร สมช. มีความเข้าใจเพียงใด เรื่องค่าเดินทาง ปัญหาเรื่อง ขสมก. 

 นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นคำตอบ คือ เรื ่องค่าครองชีพและราคาน้ำมันแพง ค่าใช้จ่ายครัวเรือนในเรื่องอาหาร  
ก๊าซหุงต้ม ค่าเดินทาง มีแผนสำรอง ในระยะสั้น มาตรการลดภาษีน้ำมันดีเซล การใช้กองทุนน้ำมันพยุงราคา 
แต่ทำให้รัฐสูญเสียรายได้ การเจรจาต่อรองกับโรงกลั่นน้ำมัน เรื่องกา๊ซหุงต้ม ก๊าซ NGV ยังตรึงราคาอยู่ มาตรการ  
Energy Transition เช่น รถยนต์อีวี (EV) การใช้พลังงานทดแทน ใช้พลังงานโซลาร์ เรื่อง Contingency Plan 
เช่น มาตรการประหยัดพลังงาน การช่วยเหลืออย่างมีเป้าหมาย เรื่องของอาหาร ต้องร่วมมือกับหลายหน่วยงาน  
เรื่องความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ ต้องอาศัยหน่วยงานต่าง ๆ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ สมช. จัดการ
มาตรการทั้งหมด ภาคการขนส่ง มีปัญหาเรื่องต้นทุน เรื่องน้ำมัน กระทรวงคมนาคมจำเป็นต้องมีการปรับราคา 
มีการลดเที่ยววิ่ง ส่วนการใช้พลังงาน ขสมก. มีแผนที่จะเปลี่ยนจากรถ NGV เป็นรถอีวี (EV) 

 ๓. กระทู้ถาม ของ นายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเลย พรรคเพ่ือไทย 
 ประเด็นคำถาม คือ ปัญหาราคาสลากกินแบ่งรัฐบาล ขั้นตอนการจัดสรรสลากให้กับผู้ค้ารายย่อย 
๑ แสนราย การขายสลากออนไลน์ผ่านระบบดิจิทัล การเพิ่มจำนวนสิทธิการจองซื้อผ่านระบบเอทีเอ็มของ
ธนาคารกรุงไทย  

 นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นคำตอบ คือ เรื่องสิทธิของผู้ค้ารายย่อย ๑ แสนสิทธิ แต่มีผู้ลงทะเบียนกว่า ๙ แสนราย 
จะต้องมีกระบวนการคัดเลือก คัดกรอง เรื่องสลากดิจิทัล เป็นการแก้ปัญหาโดยเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย  
ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ซื้อและผู้ขาย เรื่องผู้ค้ารายย่อยที่จะได้รับผลกระทบ คณะกรรมการกองสลากและกองสลาก 
ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน และมีมติให้เพิ่มสลากประมาณ ๒ ล้าน เรื่องผู้ที่ได้รับผลกระทบการจับในแพล็ตฟอร์ม 
จะมีการดูแลผู้ที่ได้รับสิทธิ  
  



๓ 
 

 กระทู้ถามท่ัวไป 
 ๑.  กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณนอกแนวเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา 
 นายจักรพันธ์  พรนิมิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ  
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 ประเด็นคำถาม คือ กระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่า ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดูแลการก่อสร้างริมแม่น้ำ 
ได้ประสานงานกับกรุงเทพมหานครในการดำเนินการก่อสร้างเขื่อนถาวรตลอดฝั่งเจ้าพระยาหรือไม่ อย่างไร 
กรมเจ้าท่าจะบังคับใช้กฎหมายหรือมีนโยบายที่จะแก้กฎหมายระเบียบเพ่ือให้มีการก่อสร้างเขื่อนถาวรเพ่ือป้องกัน 
สาธารณภัยอย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

 นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นคำตอบ คือ การสร้างแนวเขื่อนเป็นภารกิจของกรุงเทพมหานคร ส่วนกรมเจ้าท่ามีหน้าที่
พิจารณาการขออนุญาตก่อสร้างเขื่อนตามกฎหมาย กทม. และกรมเจ้าท่าได้ประสานกันตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ  
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กทม. และกรมเจ้าท่ามีแผนจะสร้างเขื่อนในจุดฟันหลอ ๑๓ แห่ง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอน
การจัดซื้อจัดจ้าง ใช้เวลาก่อสร้าง ๗-๘ เดือน จะแล้วเสร็จปีหน้า กรมเจ้าท่าไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายในพ้ืนที่ 
เอกชนได้ ต้องใช้การขอความร่วมมือหรือเอกชนร้องขอมา กทม. และกรมเจ้าท่าจะอำนวยความสะดวก  
ขั้นตอนแรกต้องถามความเห็น ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา แผนของ กทม. และแนวเขื่อนเดิม กรมเจ้าท่าจะ
ดูแลเรื่องแบบให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย แต่เอกชนก็จะต้องดำเนินการ  

 ๒. กระทู้ถาม เรื่อง การสนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนงานของสภาวัฒนธรรมในระดับจังหวัด  
อำเภอ และตำบล (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำปี 
ครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕) 
 นางผ่องศรี  แซ่จึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม   
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
 ประเด็นคำถาม คือ กระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้สภาวัฒนธรรมใน
ระดับต่าง ๆ สามารถขับเคลื่อนทำกิจกรรมในพ้ืนที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่ 
การเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวหรือไม่อย่างไร แนวทางเรื่องรากเหง้าทางวัฒนธรรม ศีลธรรมอันด ี

 นายอิทธิพล  คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นคำตอบ คือ กระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมทุกระดับ 
ทั้งจังหวัด กรุงเทพมหานครและเขต ตำบล อำเภอ ๘,๒๑๐ แห่ง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีแผนงานโครงการ  
มีการออกกฎกระทรวง คณะกรรมการเครือข่ายภาคประชาชน กรมส่งเสริมวัฒนธรรมขับเคลื่อนให้มีการประชุม 
หารือกัน ออกกฎข้อบังคับ ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นพี่เลี้ยง กระทรวงฯ ให้เงินอุดหนุนตามขนาดพ้ืนที่ 
งบอุดหนุนเทศกาลประเพณีมีจำกัด ปีละ ๖๐-๘๐ ล้าน โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายทางวัฒนธรรม 
ให้สภาวัฒนธรรมของบอุดหนุนเป็นรายกิจกรรม กรมฯ พิจารณาจัดสรร มีงบบูรณาการด้านการท่องเที ่ยว 
และงบจังหวัด กระทรวงมีนโยบายส่งเสริมสภาวัฒนธรรมด้วยการอุดหนุนงบประมาณ การส่งเสริมรายกิจกรรม 
การเชิดชูเกียรติและกิจกรรรมเครือข่าย แต่มีข้อจำกัดเรื่องวงเงิน ในส่วนนามธรรม กระทรวงฯ ร่วมกับผู้นำ 
ทางศาสนาในแผนส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เช่น ความกตัญญู พอเพียง สุจริต จิตอาสา มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
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มีสมัชชาคุณธรรม ทำงานร่วมกับสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัด คัดเลือกสุดยอดจังหวัด โครงการเที่ยวชุมชน ยลวิถี 
ต่อยอดผลิตภัณฑ์ นำวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยในระหว่างการพิจารณากระทู ้ถามนี้  
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ 

 ๓. กระทู้ถาม เรื่อง การอนุรักษ์บ้านโบราณ จังหวัดพัทลุง 
 นายนริศ  ขำนุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม   
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
 ประเด็นคำถาม คือ กระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายส่งเสริมให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้
เกิดการรักบ้านโบราณที่เป็นสถาปัตยกรรม อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดพัทลุงหรือไม่อย่างไร เรื่องแผน
งบประมาณและนโยบายที่จะเพ่ิมคน ขอทราบรายละเอียด 

 นายอิทธิพล  คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นคำตอบ คือ กรมศิลปากรมนีโยบายอนุรักษ์โบราณสถาน จังหวัดพัทลุง มีสำนักศิลปากรที่ ๑๑  
ดูแลเพื่ออนุรักษ์ความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างเรือนโบราณพัทลุง มีการขึ้นทะเบียน ๒ แห่ง มีการบูรณะ 
ตามระยะเวลา บูรณะล่าสุดเมื่อปี ๒๕๔๘ กรมศิลปากรจะดูแลโบราณสถานที่ข้ึนทะเบียนแล้วเป็นหลัก กระทรวงฯ  
มีนโยบายอนุรักษ์สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม เรื่องแผนงบประมาณและแผนคน กระทรวงดำเนินการแล้วตาม
ยุทธศาสตร์ จัดสรรตามความสำคัญของโครงการ มีภารกิจทั่วประเทศ มีการจ้างพนักงานราชการ มีการหมุนเวียน 
บุคลากร มีอาสาสมัครอนุรักษ์โบราณสถาน (อส.บส.) ได้คัดเลือกบ้านโบราณพัทลุงเป็นการเชิดชูเกียรติ 

 ๔. กระทู้ถาม ของ นายจารึก  ศรีอ่อน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดจันทบุรี พรรคพลังท้องถิ่นไท  
เรื่อง ปัญหาช้างป่าทำร้ายพี่น้องประชาชนเสียชีวิต ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑ 

 ในระหว่างเวลา ๑๐.๔๑–๑๑.๕๐ นาฬิกา ณ ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ นายสุชาติ  ตันเจริญ  
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธานในห้องกระทู้ถาม และได้ดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ คือ 
 ๑. กระทู้ถาม เรื่อง กรณีเรียกเงินคืนในโครงการเราชนะและโครงการคนละครึ่ง 
 นายจิรัฏฐ์  ทองสุวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดฉะเชิงเทรา พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้ง
กระทู้ถาม  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 ประเด็นคำถาม คือ กรณีร้านค้าในโครงการเราชนะและโครงการคนละครึ่งถูกเรียกเงินคืน  
มีคนถูกดำเนินคดีกี่คน มีคนทำผิดวัตถุประสงค์ประมาณก่ีคน เรื่องการพัฒนาระบบธนาคารกรุงไทย 

 นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นคำตอบ คือ โครงการเราชนะมีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าครองชีพให้ประชาชนและกระตุ้น
การใช้จ่ายของครัวเรือนและผู้ประกอบการรายย่อย โครงการคนละครึ่งวัตถุประสงค์หลักคือกระตุ้นเศรษฐกิจ
ให้มีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ทั้ง ๒ โครงการมีเงื่อนไขสำคัญคือไม่อนุญาตให้ถอนเป็นเงินสด ก่อนลงทะเบียน
จะมีการยอมรับเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่างๆ ในช่วงแรกจะมีร้านรับแลกเงิน ไม่มีการจับจ่ายใช้สอยจริงแต่เอา
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สิทธิไปแลกเงิน ร้านจะหักค่าหัวคิว กระทรวงการคลังกับธนาคารกรุงไทยได้ร่วมกันตรวจสอบร้านค้าที่กระทำ
ผิดเงื่อนไข กรณีคนละครึ่งมีการดำเนินคดี ๒๐๒ ราย กรณีโครงการเราชนะ มีการเรียกเงินคืน ๒ ,๐๐๐ ราย 
ดำเนินคดี ๗ ราย ที่เหลืออยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนและติดตามคืนเงิน หากมีการคืนเงินก็จะถอนแจ้งความ 
กรณีตรวจพบ กระทรวงฯ แจ้งเตือนให้ยุติการใช้แอปพลิเคชัน มีการปรับปรุงระบบ คิวอาร์โค้ด (QR Code) 
ไม่ให้แคปหน้าจอได ้มีการเข้ารหัส ๒ ชั้น มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน 

 ๒. กระทู้ถาม เรื่อง การพัฒนาระบบชลประทานในจังหวัดลพบุรี (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕) 
 นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี พรรคภูมิใจไทย  
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 ประเด็นคำถาม คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มองภาพกว้างในการแก้ปัญหาภาวะน้ำแล้ง 
ภาวะน้ำท่วมของจังหวัดลพบุรี อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

 นายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้ตอบ 

 ประเด็นคำตอบ คือ จังหวัดลพบุรีมีพ้ืนที่ชลประทาน ๖.๕ แสนไร่ พ้ืนที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยารับน้ำ 
จากมโนรมย์ ในหน้าแล้งน้ำจะเข้าเขื่อนชัยนาท-ป่าสัก เมื่อระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงกว่า ๑๓ เมตร  
กรมชลประทานปล่อยน้ำวันละ ๘ ล้านคิว ซ่ึงปริมาณน้ำเพียงพอในการช่วยเหลือเกษตรกร เมื่อระดับน้ำต่ำกว่า 
๑๒.๙ เมตร ก็จะมีการตั้งสถานีสูบน้ำเพื่อนำไปผลิตน้ำประปาให้ประชาชนใช้อุปโภคบริโภค เรื่องการปรับปรุง 
จะทำการดาดคลองทั้ง ๗ สาย เปลี่ยนท่อใหม่ แก้น้ำท่วม ให้ตั้งสถานีสูบน้ำเพื่อแก้ปัญหา จะเร่งดำเนินการ 

 ๓. กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำของบุคลากรเครือข่ายพนักงานราชการไทย 
 นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์   
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  ถามนายกรัฐมนตรี 
 ประเด็นคำถาม คือ เรื่องเงินเดือน การสอบบรรจุเป็นข้าราชการ การนับอายุงาน การโยกย้าย 
การตั้งคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รัฐบาลมีมาตรการหรือมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไร  

 นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นคำตอบ คือ การเพิ่มข้าราชการ ๑ คน ใช้งบประมาณ ๒๕ ล้านบาท จึงมีระบบพนักงาน
ราชการ ในระบบสัญญาจ้างไม่เกิน ๔ ปี มีบัญชีเงินเดือน ไม่มีภาระผูกพันรัฐ หมดอายุสัญญาก็ต่อสัญญาจ้างได้ 
ซึ ่งมีพนักงานราชการจำนวน ๒ แสนคน รัฐบาลได้ทราบปัญหาที่เครือข่ายพนักงานราชการไทยร้องเรียน  
ได้พิจารณาและมีหนังสือตอบ ประเด็นที่อาจจะพิจารณา เช่น เรื่องค่าตอบแทนหรือเงินเดือน สิทธิการลาและ
สะสมวันลา ให้แต่งเครื่องแบบได้ มีบัตรประจำตัว ให้สิทธิพนักงานราชการกระทรวงสาธารณสุขในช่วงโควิด 
เช่น ยกเว้นการสอบภาค ก. ให้นับอายุราชการเดิม เรื ่องการโยกย้ายยังทำไม่ได้ เรื ่องการให้มีผู ้แทนจาก 
พนักงานราชการในคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) จะรับไว้พิจารณา  

๔. กระทู้ถาม ของ นายนริศ  ขำนุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์  
เรื่อง การย้ายซากดึกดำบรรพ์กลับมาไว้ในพื้นที่เดิม  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
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สิ่งแวดล้อม เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐ 

๕. กระทู้ถาม ของ นายนริศ  ขำนุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์  
เรื่อง ขอให้ดำเนินการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

๖. กระทู ้ถาม ของ นายธีรัจชัย  พันธุมาศ  สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคก้าวไกล เรื่อง ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาพนักงานจ้างเหมาบริการในหน่วยงานของรัฐ 

กระทู้ถามในลำดับที่ ๕ และ ๖ ถามนายกรัฐมนตรี เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการ
สำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถามทั้ง ๒ กระทู้ดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐ 

 
 

เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 
เรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. การพิจารณาของวุฒิสภา 
 ๑) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที ่๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
ได้พิจารณารับทราบประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๒) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที ่๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕  
ได้พิจารณารับทราบรายงาน จำนวน ๕ เรื่อง คือ 
 (๑) รายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อ 
ที่อยู่อาศัย สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ (วันยุบเลิกบรรษัท) 
 (๒) รายงานประจำปี ๒๕๖๓ ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
 (๓) รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ ้นสุดวันที่  ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒  
และรายงานการตรวจสอบการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน  สำหรับปี ๒๕๖๒ ของสำนักงาน 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 (๔) รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๔ 
 (๕) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. สำนักงาน กสทช.  
และเลขาธิการ กสทช. ประจำปี ๒๕๖๔ 
 ๒. ผลการพิจารณารายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ  เรื ่อง การปรับปรุงแบบฟอร์ม 
การจดทะเบียนในหนังสือบริคณห์สนธิ  ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา  
สภาผู้แทนราษฎร (รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๕ วรรคสี่) 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม  



๗ 
 

 
 

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่อไป ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม
ได้ปรึกษาท่ีประชุมเพ่ือขอให้นำระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอ่ืน ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ คือ 
 ๑. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ  
แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง (ในระเบียบวาระที ่๗.๕) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายชัยทิพย์  กมลพันธ์ทิพย ์เป็นกรรมาธิการ แทน นางสาวปารีณา  ไกรคุปต์ 

 ๒. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง  
(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายไชยยศ  จิรเมธากร เป็นกรรมาธิการ แทน นายวีระชัย  วีระเมธีกุล 

 ๓. คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม ขอขยายระยะเวลา 
การพิจารณาญัตติศึกษาและแก้ไขปัญหาที่ดินหมดสัญญาสัมปทานในพื้นที่ภาคใต้ ออกไปอีก ๙๐ วัน  
นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (ในระเบียบวาระที่ ๗.๘) 

ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายเวลาพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 
๙๐ วัน 

 
 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของท่ีประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ ในลำดับถัดไป คือ 
๑. รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ก่อนที่สมาชิกฯ อภิปราย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ นายกมลสิษฐ์   

วงศ์บุตรน้อย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นายวิทยา  นีติธรรม  นายพีรธร   
วิมลโลหการ  นางสาวสุปราณี  สถิตชัยเจริญ  นางสาวศุภกาญณ์  หาญบาง  และนางสาวฐาปนาพร   
จงพิพัฒน์วณิชย์ ผู ้แทนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เข้าร่วมชี ้แจงต่อที ่ประชุม  
ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๑ 

สมาชิกฯ อภิปรายประเด็นการหลอกลวง การฉ้อโกงประชาชน แก๊งคอลเซ็นเตอร์ เรื่องบัญชีม้า 
มาตรการป้องกันการฟอกเงิน การแก้ไขกฎหมายระเบียบคำสั่ง การฟรีซเงินในบัญชีผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงิน 

ที่ประชุมรับทราบ นายกมลสิษฐ์  วงศ์บุตรน้อย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ตอบชี้แจงประเด็นการป้องกันมิจฉาชีพฉ้อโกงประชาชน มีการตั้งศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปปง.ตร.) ประสานงานตรวจสอบกรณีผู้เสียหายถูกหลอก
โดยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และส่งเรื่องให้สำนักงาน ป.ป.ง. เพ่ือดำเนินการ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องอ่ืน ๆ  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 



๘ 
 

๒. รายงานประจำปี ๒๕๖๓ ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
ก่อนที่สมาชิกฯ อภิปราย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ พลตรี พีรพงศ์   

โพธิ์เหมือน รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พันเอก อำพันธ์  จันทร์เพ็งเพ็ญ  นาวาโท มนูศักดิ์   
ปรีชาพร และนางสาวปิยะธิดา  โพธิ์ศรี ผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  
ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๗๖ 

สมาชิกฯ อภิปรายประเด็นการใช้แผนที่สถานการณ์ร่วมเพ่ือจำลองภาระช่วยเหลือทางการทหาร
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน การใช้ภาพถ่ายยูเอวี (UAV) การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยียานรบและระบบอาวุธ การพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ การทำบันทึกข้อตกลงกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประเด็นผลสัมฤทธิ์ ความคุ ้มค่า  
ความจำเป็นของการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ  

ที่ประชุมรับทราบ พันเอก อำพันธ์  จันทร์เพ็งเพ็ญ ผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  
ตอบชี้แจงเรื่องเทคโนโลยี ผลงานที่เป็นรูปธรรม ได้ต้นแบบที่มีมาตรฐาน เรื่องสถานการณ์ฉุกเฉินที่ใช้ยูเอวี 
ในเรื่องภัยพิบัติ เรื่องการทำความตกลงแลกเปลี่ยนด้านนวัตกรรมเป็นการใช้อากาศยานไร้คนขับ ใช้จีพีเอส 
ระบบค้นหาในพื้นที่เขตป่าสงวน สถาบันฯ มีผลงานเป็นรูปธรรม ใช้นวัตกรรมใน ๕ เทคโนโลยีคือ ยานไร้คนขับ 
ระบบจำลองยุทธและฝึกเสมือนจริง สารสนเทศและการสื่อสารทางทหาร ยานรบและระบบอาวุธ จรวด เพ่ือ
ความมั่นคง เน้นการวิจัยต้นแบบเพื่อไปสู่อุตสาหกรรม นำไปผลิต เรื่องความร่วมมือกับเอกชน ส่วนงานวิจัย
ของกองทัพจะเป็นการซ่อมเสริมยุทโธปกรณ์ เรื่องวัตถุประสงค์และอำนาจของสถาบันฯ ตามพระราชบัญญัติ 
ซึ่งต่อไปจะเน้นเทคโนโลยีเรื่องพลังงาน และปัญญาประดิษฐ์ (AI) 

๓. รายงานประจำปี ๒๕๖๔ ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
ก่อนที่สมาชิกฯ อภิปราย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ นายธนกร  ศรีสุขใส  

ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นายชำนาญ  งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ นางสาวนฤชนา  กิติมานนต์  นางวนิดา  วินิจจะกูล  นางสาวสุธิตา  หมายเจริญ 
และนางสาวสุธาทิพ  ลาภสมทบ ผู้แทนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  
ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๑ 

สมาชิกฯ อภิปรายประเด็นหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา เรื ่องวิสัยทัศน์และแนวคิดของ
คณะกรรมการกองทุนในการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ เกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารจัดการ จัดสรรงบประมาณกองทุนฯ  
ให้กับสื่อรายการต่าง ๆ งบสนับสนุนผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ เรื่องกลุ่มชาติพันธุ์และสิทธิมนุษยชน สื่อที่เข้าถึงเยาวชน 
และสถาบันการศึกษา สื่อสร้างสรรค์ที่เคารพสิทธิเสรีภาพและเป็นประชาธิปไตย เรื ่องการทำงานเชิงรุก  
เรื่อง Fake News เรื่องซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) 

ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่  
นายธนกร  ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตอบชี้แจงเรื่องการทำรายการทาง 
LINE TV การทำเรื่องรู้เท่าทันสื่อโฆษณาชวนเชื่อ ความโปร่งใสในการพิจารณาจัดสรรทุน มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน
ในการให้ทุน มีการประกาศ รับฟังความคิดเห็น มีกระบวนการพิจารณากลั่นกรอง ๕ ขั้นตอน มีผู้ทรงคุณวุฒิ  
เรื ่องการทำงานร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์ เรื ่องสื่อที่ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม สร้างความสามัคคีคนในชาติ  
เรื่องการส่งเสริมให้ประชาชนมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อ วิเคราะห์คัดกรองสื่อที่ไม่ปลอดภัย ให้เด็กและเยาวชน
ผลิตสื่อเข้าประกวด  



๙ 
 

๔. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

ก่อนที่สมาชิกฯ อภิปราย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ นายบุญสงค์   
ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายนันทชัย  ปัญญาสุรฤทธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม  
นางสาวพรรณิกา  เหลืองสุรีย์ ผู้ตรวจราชการกรม นางนงค์ลักษณ์  กอวรกุล  นายธนิทธิ์  ลอยพิมาย  
และนางสาวจีริสุดา  เอี่ยมสกุล ผู้แทนจากสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ 
ข้อ ๗๖ 

สมาชิกฯ อภิปรายเรื่องรายได้และรายจ่าย เงินที่จ่ายเฉพาะหน้าต่อปี ค่ารักษาพยาบาล เงินที่เก็บ 
ระยะยาวเพื่อชราภาพ รายรับที่สำรองไว้จ่ายเงินบำนาญชราภาพ ผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนประกันสังคม  
เรื่องการนำเงินประกันสังคมมาให้กู้ เรื่องเงินสมทบค้างรับที่ลงบัญชีเป็นสินทรัพย ์

ที่ประชุมรับทราบ นายบุญสงค์  ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมตอบชี้แจงจะรับ
ข้อแนะนำไปพัฒนากองทุน นายนันทชัย  ปัญญาสุรฤทธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมตอบชี้แจง 
ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ การขอคืนและขอกู้ มีการตั้งคณะอนุกรรมการศึกษา ประชุมพิจารณา รับฟัง
ความคิดเห็น มีการยกร่างพระราชบัญญัติเพื่อให้ผู้ประกันตนขอคืนหรือนำไปค้ำประกันเงินกู้ได้ตามเงื่อนไข 
นางสาวพรรณิกา  เหลืองสุรีย์ ผู้ตรวจราชการกรม ตอบชี้แจงประมาณการหนี้สิน ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ  
กองทุนฯ สะสมเงินไว้ ๑.๖ ล้านล้านบาท รับรู้เป็นหนี้สิน เรื่องการสำรองทุน เงินสมทบค้างรับในทางบัญชี 
เป็นรายได้ของเดือนถัดไปจึงตั้งค้างรับ การติดตามกรณีนายจ้างไม่ชำระเงิน นายธนิทธิ์  ลอยพิมาย ผู้แทนจาก
สำนักงานประกันสังคม ตอบชี้แจงกองทุนกรณีชราภาพซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากการเป็นสังคมสูงวัย มาตรการ
สร้างความมั่นคงให้กองทุนชราภาพ เช่น ขยายการเกษียณอายุ ขึ้นอัตราเงินสมทบ แผนสร้างความยั่งยืนกองทุนฯ 
นางสาวจีริสุดา  เอี่ยมสกุล ผู้แทนจากสำนักงานประกันสังคม ตอบชี้แจงเรื่องเงินฝากออมทรัพย์ที่สำรองไว้
เพ่ือจ่ายสิทธิประโยชน์ เรื่องอัตราผลตอบแทนในแต่ละปี ผลกระทบจากภาวะตลาด การกระจายการลงทุน 

๕. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

ที่ประชุมรับทราบ 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๕ นาฬิกา 
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กลุ่มงานรายงานการประชุม 

สำนักรายงานการประชุมและชวเลข 


